

Chương Trình Miễn Học Phí Cao Đẳng Cộng Đồng là gì?

Chương Trình Miễn Học Phí Cao Đẳng Cộng Đồng (Tuition-Free Community College, hay TFCC) trả học phí và lệ phí tối đa 3 năm cho cư dân Boston -- bất kể tuổi tác, lợi tức hay tình trạng nhập cư -- đang theo học chương trình lấy bằng cán sự hoặc chứng chỉ ngắn hạn nào tại một trường cao đẳng đối tác.

Trường cao đẳng nào đủ tiêu chuẩn?

Có sáu trường cao đẳng đối tác:

- Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology
- Bunker Hill Community College
- Massasoit Community College
- MassBay Community College
- Roxbury Community College
- Urban College of Boston

Chi phí nào được bao trả?

- Toàn bộ học phí và lệ phí bắt buộc còn lại sau khi áp dụng bất cứ trợ giúp tài chính hiện dụng nào khác.
- \$250 mỗi học kỳ tối đa 3 năm chi phí liên quan học cao đẳng (chẳng hạn như sách hay chuyên chở).
- Tiền nợ lên tới \$2,500 cho sinh viên có tiền nợ quá hạn ở trường cao đẳng đối tác, nên sinh viên không thể ghi danh lại vào trường này.

Cách xin trợ giúp?

Sinh viên chỉ cần nộp đơn vào chương trình mình muốn rồi trường cao đẳng đối tác sẽ cấp quỹ, trong một phần của tiến trình trợ giúp tài chính của họ.

Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ mới được nộp đơn xin không?

Không, tất cả cư dân Boston đều đủ tiêu chuẩn, bất kể tình trạng nhập cư.

Chương trình nào được bao trả?

Bất cứ chương trình nào lấy bằng cán sự hoặc chứng nhận ngắn hạn ở trường cao đẳng đối tác TFCC. Việc thăm mạng lưới ghi danh của trường cao đẳng liên quan để biết thêm các chương trình sẵn có và cách nộp đơn xin.

Các khóa học đơn lẻ hoặc khóa học không phải là một phần của chương trình lấy bằng hoặc chứng nhận, như các lớp ESOL hoặc lớp giáo dục thường xuyên sẽ không đủ điều kiện được quỹ TFCC.

Chương trình lấy chứng nhận ngắn hạn là gì?

Các chương trình lấy chứng nhận ngắn hạn có thể cho chứng nhận để làm việc trong các ngành như chăm sóc sức khỏe, năng lượng tái tạo và kỹ thuật thông tin chỉ trong sáu tháng. Sáu trường cao đẳng tham gia TFCC có nhiều chương trình lấy chứng nhận. Liên lạc với trường đối tác liên quan để tìm hiểu thêm và nộp đơn xin.

FAFSA là gì?

Đơn Miễn Phí Xin Trợ Giúp Liên Bang cho Sinh Viên (Free Application for Federal Student Aid, hay FAFSA) là tiến trình miễn phí trên trực tuyến, cho quý vị biết mình có đủ điều kiện được trợ giúp tài chánh dựa trên mức lợi tức cụ thể, gọi là Trợ Cấp Pell (Pell Grant), bao trả các chi phí học cao đẳng.

Pell Grant là trợ cấp từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S Department of Education) giúp trả tiền học cao đẳng cho sinh viên cần trợ giúp tài chánh. Không giống như tiền vay, quý vị không cần hoàn trả tiền trợ cấp Pell Grant.

Mất chưa đến một giờ để điền mẫu FAFSA.

Nộp đơn xin tại studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

Nếu quý vị cần trợ giúp điền FAFSA thì FAFSA Day Massachusetts, chương trình phi vụ lợi, do người tự nguyện điều hành, có hỗ trợ miễn phí cho học sinh và gia đình muốn điền FAFSA.

Tìm hiểu thêm tại masfaa.org/fafsaday

Tôi có phải điền FAFSA không?

Với chương trình lấy bằng:

Những sinh viên đủ điều kiện được trợ giúp liên bang phải điền và nộp Đơn Miễn Phí Xin Trợ Giúp Liên Bang cho Sinh Viên (Free Application for Federal Student Aid) hay FAFSA. Nếu quý vị đủ điều kiện được Pell Grant của liên bang sau khi nộp FAFSA thì tiền trợ cấp này sẽ được dùng để nộp học phí, rồi chương trình TFCC sẽ trả số tiền học phí còn lại. Nếu quý vị không đủ điều kiện được hỗ trợ sinh viên của liên bang do tình trạng công dân thì không bắt buộc phải điền FAFSA và chương trình TFCC sẽ trả toàn bộ tiền học phí và lệ phí cho quý vị.

Với chương trình lấy chứng nhận ngắn hạn:

Một số chương trình lấy chứng nhận ngắn hạn không đủ điều kiện được Pell Grant. Mỗi trường tham gia có thể cho quý vị biết chương trình lấy chứng nhận ngắn hạn mà quý vị muốn theo học có đủ điều kiện và quý vị có cần điền FAFSA hay không (nếu tình trạng công dân của quý vị cho phép).

Tôi đã là sinh viên tại một trường TFCC thì có được miễn học phí nữa không?

Không, nếu đã ghi danh tại một trường TFCC thì quý vị không đủ điều kiện được quỹ này.

TFCC sẽ bao trả chi phí trong bao nhiêu năm?

Chương trình bao trả học phí và lệ phí tối đa 3 năm, bao gồm cả học kỳ mùa hè.

Thời gian tôi học các lớp trong 3 năm tham gia TFCC có phải điều quan trọng không?

Khi bắt đầu được quỹ TFCC, quý vị nên tham gia các lớp học vào mỗi học kỳ mùa thu và mùa xuân. Nếu quý vị nghỉ một học kỳ thì vẫn có thể tiếp tục ghi danh TFCC. Nhưng hãy nhớ: Quý vị vẫn chỉ được tiền quỹ tối đa 3 năm. Nếu quý vị nghỉ một học kỳ thì không thể lấy lại số tiền bị bỏ lỡ cho học kỳ đó.

Mặc dù đây không phải đòi hỏi của TFCC, nhưng quý vị cũng nên cố gắng lấy ít nhất 10 tín chỉ của trường cho mỗi học kỳ. Điều này cho quý vị nhiều cơ hội lấy bằng cán sự trong 3 năm. Người cố vấn học tập có thể giúp quý vị làm đúng cách.

Sau khi tôi được chấp nhận vào chương trình, cách nào để tôi tiếp tục đủ tiêu chuẩn?

Sau khi ghi danh vào TFCC, quý vị không cần phải nộp đơn xin lại trong những năm tiếp theo. Điền FAFSA mỗi năm để tiếp tục được trợ cấp Pell (nếu đủ tiêu chuẩn).

TFCC có bao trả chương trình lấy bằng cử nhân không?

Không. TFCC chỉ chi trả cho những sinh viên theo học các khóa học trong chương trình lấy bằng cán sự và chứng nhận ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu quý vị nghĩ mình có thể muốn tiếp tục học tập ngoài lấy bằng cán sự thì xem chương trình Boston Bridge hoặc MassArt Transfer.

Chương Trình Boston Bridge

Chương Trình Boston Bridge là hợp tác giữa TFCC và chương trình Commonwealth Commitment của Tiểu Bang cho sinh viên đủ tiêu chuẩn lấy bằng cử nhân được miễn học phí và tiền phí bắt buộc. Tìm hiểu thêm tại đây.

Chương Trình Chuyển Tiếp MassArt Transfer

Chương trình Chuyển Tiếp MassArt Transfer sẽ chi trả học phí, lệ phí và đồ dùng bắt buộc cho sinh viên đủ tiêu chuẩn PELL, chuyển từ trường cao đẳng cộng đồng Massachusetts sang chương trình cử nhân tại MassArt. Vào mạng lưới massart.edu/boston-bridge hoặc liên lạc Shannon Gallagher, Cố Vấn Ghi Danh MassArt Transfer theo địa chỉ điện thư sagallagher@massart.edu.

Có thực sự được miễn phí không?

Có! Nếu quý vị là cư dân Boston, thì được miễn học phí và lệ phí tại sáu trường cao đẳng tham gia, cho cả chương trình lấy bằng cán sự và chứng nhận ngắn hạn

Tôi còn tiền nợ quá hạn tại trường cao đẳng cộng đồng và không được ghi danh lại Quý vị có thể trợ giúp không?

Có! Chương trình sẽ trả tiền nợ lên tới \$2,500 cho sinh viên có tiền nợ quá hạn ở trường đối tác nên không thể ghi danh lại vào trường này. Sinh viên phải ghi danh lại chương trình lấy bằng cán sự hoặc chứng nhận tại trường cao đẳng này.

Tôi đã bỏ học chương trình cao đẳng cộng đồng. Tôi có thể ghi danh lại vào một trường TFCC để học xong rồi lấy bằng từ tiền quỹ này không?

Có! Quý vị đủ điều kiện được miễn học phí nếu ghi danh lại vào một trường cao đẳng cộng đồng tham gia.

Tôi bắt đầu chương trình lấy bằng tại một trường không thuộc TFCC. Tôi có thể ghi danh tại một trường TFCC để học xong rồi lấy bằng từ tiền quỹ này không?

Có! Quý vị được miễn học phí tại bất kỳ trường nào trong sáu trường tham gia nếu là cư dân Boston. Liên lạc với trường quý vị chọn để sắp xếp chuyển tín chỉ học tập.